



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ ๓๑๖๔/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
(ผู้บังคับบัญชา) รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไปรอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๔๙๓/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งบุคคลผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (ผู้บังคับบัญชา) ดังนี้

ผู้รับการประเมิน	ทำข้อตกลงกับผู้ทำหน้าที่ประเมิน	
	ผู้ประเมินขั้นต้น	ผู้รับรองผลประเมินขั้นต้น
๑. หัวหน้างาน สังกัดสำนักงาน คณิต/โครงการจัดตั้งฯ	หัวหน้าสำนักงานคณิต/รองคณิตที่กำกับดูแล/รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯ	คณิต/ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯ
๒. หัวหน้างาน สังกัดสำนักงาน อธิการบดี	ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/รองอธิการบดี	รองอธิการบดีที่กำกับดูแล
๓. เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานคณิต	หัวหน้างาน/หัวหน้าสำนักงานคณิต	รองคณิต/คณิต
๔. เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงาน อธิการบดี	หัวหน้างาน/ผู้อำนวยการกอง/ผู้ช่วย อธิการบดี/รองอธิการบดีที่กำกับดูแล	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/รองอธิการบดีที่กำกับดูแล
๕. เจ้าหน้าที่ สังกัดสถาบัน/สำนัก	หัวหน้าสำนักงาน/รองผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/รองอธิการบดีที่กำกับดูแล

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน ตามระบบการวัดผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของผู้ประเมินร่วม (ผู้บริหารที่กำกับดูแล) พร้อมรับรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานในฐานบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภูเงิน)
ปฏิบัติหน้าที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ